

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในสำนักงาน กองช่าง ระยะเวลาในการประเมิน ๖ เดือน จาก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ในภาระงานด้าน ก่อสร้าง กระบวนการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

ตาราง ๑. ระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	<p>ขั้นตอนหลัก การยื่นขออนุญาตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๑. ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอต่อกองช่าง</p> <p>๒. กองช่างตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ</p> <p>๓. กองช่างเสนอความเห็นเกี่ยวกับคำขออนุญาตต่อนายกองการบริหารส่วนตำบลเมืองคง</p> <p>๔. นายกองการบริหารส่วนตำบลเมืองคงพิจารณาคำขอของผู้ขออนุญาต</p>	—	<p>- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจเรียก/รับผลประโยชน์ เพื่อให้ดำเนินการก่อนรายอื่น</p> <p>- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจเรียก/รับผลประโยชน์ เพื่อให้พิจารณาเสนอความเห็นโดยคำขอและ/หรือเอกสารยังไม่ถูกต้องครบถ้วน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจเรียก/รับผลประโยชน์ เพื่อให้ดำเนินการก่อนรายอื่น</p> <p>- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจเรียก/รับผลประโยชน์ เพื่อให้พิจารณาอนุญาตโดยคำขอและ/หรือเอกสารยังไม่ถูกต้องครบถ้วน</p>

หมายเหตุ : รายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์ทุจริตจากขั้นตอนย่อยในการปฏิบัติงาน เฉพาะขั้นตอนที่มีความเสี่ยงเท่านั้น

Know Factor คือ ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว

Unknown Factor คือ ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด หรือมีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตมีโอกาสเกิด

ตาราง ๒. แสดงสถานะความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	<p>ขั้นตอนหลัก การยื่นขออนุญาตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๑. ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอต่อกองช่าง</p> <p>๒. กองช่างตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ</p> <p>๓. กองช่างเสนอความเห็นเกี่ยวกับคำขออนุญาตต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง</p> <p>๔. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง พิจารณาคำขอของผู้ขออนุญาต</p>	<p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p>			

หมายเหตุ : รายละเอียดความเสี่ยงการทุจริตจากขั้นตอนย่อยในการปฏิบัติงานตาม ตาราง ๑. ระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

เขียว = ความเสี่ยงระดับต่ำ

เหลือง = ความเสี่ยงระดับกลาง

ส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง

แดง = ความเสี่ยงระดับสูง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทราบ

(ลงชื่อ) ผู้รับผิดชอบ

(นายสุริยา ประมวล)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี

(สงกรานต์ วีระพิทยาตระกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

(ลงชื่อ)

(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง